

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XX:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

Trang **2**



Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.
ANH: T.THUẬN

Giải pháp giữ chân cán bộ ở cơ sở

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh...



Một đẹp đời thường

Lan tỏa yêu thương

→ 6



Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XX: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

Ngày 5/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp Quảng Ngãi hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, với 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 59,169 nghìn tỷ đồng, tăng 3,03%. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt kết quả tích cực. Trong đó, miền núi giảm 5,69% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,58%.

Đổi với công tác giảm nghèo, mặc dù vượt kế hoạch đề ra, nhưng kết quả chưa bền vững, cần có giải pháp, thể hiện quyết tâm cao hơn. Để giảm nghèo bền vững, nhiều đại biểu cho rằng cần tiếp tục có sự chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp hiệu quả hơn và sự vào cuộc của chủ thể là người dân. Cần khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân.

Nếu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Lê Tùng Nghĩa cho rằng, lâu nay việc



Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu, trao đổi tại hội nghị.

ANH: NGỌC ĐỨC

tăng trưởng thường được nhận định là chưa bền vững vì phụ thuộc vào sản lượng của nhà máy lọc dầu, thép Hòa Phát. Do đó, tỉnh cần tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nhiều dự án trọng điểm, có giá trị thu ngân sách lớn hơn nữa để từng bước giảm dần tỷ lệ phụ thuộc. Đặc biệt, cần quan tâm thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, khoa học cao để bắt kịp xu hướng phát triển.

Động lực cho sự tăng trưởng

Năm 2024, Tỉnh ủy chọn chủ đề là: "Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX". Phân đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 2,5 - 3%. Thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 5%. Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích, không nên bằng lòng với những kết quả đạt được mà phải hành động quyết liệt để đạt được những mục tiêu cao hơn. Trong đó, kết hợp sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Đó là những nguồn tài lực về cơ sở vật chất

và hệ thống kết cấu hạ tầng; phát huy, phát triển, sử dụng một cách hiệu quả những nhân tố tạo ra sức mạnh mềm đang còn nhiều tiềm năng và dư địa. Nếu biết kết hợp hai loại sức mạnh này một cách khoa học, chắc chắn sẽ tạo nguồn lực nội sinh, sức mạnh tổng hợp là động lực cho tăng trưởng và phát triển của tỉnh.

Một trong những thành công của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2023 là lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi đất, tái định cư giải phóng mặt bằng liên quan đến đường cao tốc. Đây cũng là nhiệm vụ nặng nề, quan trọng trong năm 2024 đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động của cả hệ thống chính trị, để phục vụ cho những dự án lớn, trọng điểm. Bên cạnh đó, giai đoạn 2022 - 2026, tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phải hoàn thành mục tiêu sắp xếp trước ngày 30/12/2024. Do đó, năm 2024 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ này, làm cơ sở để chuẩn bị cho đại hội đảng cấp cơ sở.

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, quán triệt, triển khai Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kết luận số 62 ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, so với nhiều địa phương trong cả nước, Quảng Ngãi không có nhiều lợi thế nổi bật. Chính vì vậy, để duy trì nguồn lực và thế mạnh đang có, giải pháp quan trọng nhất vẫn là phát huy nội lực của chính chúng ta. Đặc biệt là nguồn lực từ con người, kết hợp với các nguồn lực khác, tạo động lực cho sự phát triển của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn đến cũng như ở từng địa phương, đơn vị. Nếu phát huy hiệu quả nguồn lực này, nhất định tỉnh sẽ hoàn thành các nghị quyết. Nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn rất nhiều nhưng thời gian thì không còn nhiều. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung cao độ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của trung ương và của tỉnh đã ban hành và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với phương châm "Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và hiệu quả". Phải tiếp tục kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc đang cản trở sự phát triển. Bên cạnh điểm nghẽn về hạ tầng kinh tế, về chính sách, có

những điểm nghẽn cần đặc biệt quan tâm khắc phục. Đó là điểm nghẽn về ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự dám nói, dám nghĩ, dám làm. Làm có kết quả và làm có chất lượng. Mỗi đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu phải quyết liệt hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn.

"Đến thời điểm này, tất cả nhiệm vụ của năm 2024 đã xác định rõ, tinh cũng như các địa phương, cơ quan, đơn vị đều thấy rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình phải làm gì, cần có giải pháp hữu hiệu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị cùng nhận thức và thống nhất sâu sắc quan điểm là càng khó khăn thì càng phải đoàn kết và phải quyết tâm cao hơn. Đây là quan điểm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của toàn Đảng bộ tỉnh để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

THANH THUẬN - NGỌC ĐỨC

Tăng cường phòng ngừa sự cố tràn dầu, chất thải và hóa chất độc hại

Sáng 5/12, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, do Thiếu tướng Phạm Văn Ty - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với

UBND tỉnh về công tác ứng phó với sự cố tràn dầu, chất thải và hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiến; đại diện lãnh đạo Quận khu 5 và các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Thực hiện công tác ứng phó các sự cố liên quan đến sự cố tràn dầu, chất thải và hóa chất độc hại, tỉnh đã tổ

chức 3 đợt diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu tại một số cảng biển; xây dựng kế hoạch và các phương án ứng phó với các sự cố được triển khai đến cấp huyện và cơ sở; đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó, tỉnh quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận

thức của tổ chức và người dân về phòng ngừa, ứng phó với các sự cố...

Về triển khai công tác quản lý, phòng ngừa và chủ động ứng phó với sự cố tràn dầu, chất thải và hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Thiếu tướng Phạm Văn Ty đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ các quy

định của pháp luật về quản lý nhà nước và ứng phó với các sự cố. Tiếp tục quan tâm đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác phòng ngừa và ứng phó các sự cố để mang lại hiệu quả cao hơn...

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và KCN VSIP Quảng Ngãi.

XUÂN THIÊN



Tổng rà soát tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo siết chặt quản lý số tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm.

Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện tổng rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm và đề xuất giải pháp quản lý và gửi báo cáo cụ thể trước ngày 15/12/2023. Đây là nhiệm vụ cấp bách để Bộ NN&PTNT xem xét, sửa đổi quy định, đưa nhóm tàu này vào quản lý, nhằm giải quyết các khó khăn trong công tác kiểm soát tàu cá hiện nay.

Vừa rà soát, vừa tuyên truyền

Từ cuối tháng 11 đến nay, UBND xã Bình Hải (Bình Sơn) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bình Hải, tổ chức tổng rà soát số tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn. Việc rà soát được thực hiện đến từng chi tiết, bao gồm số liệu về vật liệu vỏ tàu, kích thước tàu, ký hiệu, công suất máy chính cùng thời gian và nơi đóng, mua tàu.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải Phạm Cầu, mặc dù thời gian qua, để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, địa phương đã thống kê, nắm rõ danh sách tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn là 75 chiếc. Tuy nhiên, để thực hiện tổng rà soát, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Bởi, đây là cuộc tổng rà soát quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của ngư dân. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung tuyên truyền, để những ngư dân chưa đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hoặc đã đăng ký nhưng chưa đăng kiểm tàu cá hiểu rõ quyền lợi của mình và thông tin đúng, đủ về hiện



Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh hướng dẫn ngư dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) làm giấy tờ cho tàu cá.

trạng tàu cá.

Ngư dân Nguyễn Văn Bình, ở thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải chia sẻ, tròn 10 năm kể từ ngày mua lại vỏ tàu từ Quảng Nam nhưng không làm được giấy tờ, nay ngư dân chúng tôi đã được Nhà nước mở hướng, để có cơ hội được hoàn tất thủ tục đăng ký. Do đó, chúng tôi tích cực hợp tác cùng địa phương trong kê khai đúng, đủ mọi thông tin của tàu cá theo yêu cầu và chờ đến ngày được giải quyết dứt điểm.

Trên địa bàn xã Bình Hải, từ năm 2013 đến nay, xuất hiện một số ngư dân đến các cơ sở đóng tàu tại tỉnh Quảng Nam hợp đồng đóng, chuyển nhượng vỏ tàu. Sau đó, ngư dân tiến hành mua máy cũ tại các cơ sở kinh doanh ở TP.Hồ Chí Minh để lắp đặt. Vì tàu cá đóng mới không theo quy trình, quy định, không có sự giám sát kỹ thuật của cơ quan đăng kiểm nên ngư dân không thể tiến hành đăng ký, đăng kiểm và khi không thể hoàn tất 2 thủ tục này, ngư dân không

được cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá.

"Trên địa bàn xã có 25 tàu cá chưa thể làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, trong đó có 24 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Số tàu này là tràn trở nhiều năm qua của địa phương trong việc kiểm soát, quản lý cũng như làm thế nào để đảm bảo cuộc sống cho người dân", Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải Phạm Cầu chia sẻ.

Tại xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), cùng với tổng rà soát thông tin, hiện trạng tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản tỉnh vận động ngư dân có tàu cá đã hoàn tất thủ tục nhưng chưa đăng kiểm, sớm thực hiện thủ tục đăng kiểm.

Nhờ sự vận động sâu sát, thiết thực theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn đến từng chủ tàu, nên từ tháng 11/2023 đến nay, hơn 100 tàu cá nhiều năm chưa đăng kiểm của ngư dân địa phương đã cơ bản hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

Có mặt tại Chi cục Thủy sản tỉnh vào sáng ngày 4/12/2023 để nộp hồ sơ đăng ký thuyền viên và cấp số danh bạ thuyền viên, ngư dân Nguyễn Thơm, ở xã Nghĩa An chia sẻ, tôi không làm thủ tục đăng kiểm, cũng không làm số danh bạ thuyền viên, vì nghĩ tàu mình chỉ đi đánh bắt ven bờ. Vừa rồi, khi được cán bộ Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh đến tận tàu để rà soát thông tin và tư vấn, hỗ trợ tôi sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết tiếp theo, để tàu cá đủ giấy tờ vượt khơi.

Khẩn trương và trách nhiệm

Theo tổng hợp, rà soát sơ bộ đến thời điểm hiện tại của Chi cục Thủy sản tỉnh, toàn tỉnh có 716 tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm nên không được cấp giấy phép khai thác hải sản. Cùng với đó, hơn 600 tàu cá chưa đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nguyễn Văn Mười, thực hiện yêu cầu

của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 8296/BNN-TS ngày 17/11/2023 về việc rà soát, thống kê tàu chưa đăng ký, đăng kiểm, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị, địa phương có liên quan tổng rà soát, thống kê về nhóm tàu này và hoàn tất thông tin trước ngày 9/12/2023. Từ đó, Sở sẽ tổng hợp để trình Bộ NN&PTNT trước ngày 15/12/2023.

Bộ NN&PTNT đang khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT để hoàn thành, ban hành trước ngày 31/1/2024. Việc tổng rà soát tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm lần này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, để Bộ NN&PTNT có thông tin đầy đủ, chính xác nhằm xem xét, sửa đổi quy định đưa số tàu cá chưa đăng ký vào quản lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong kiểm soát, quản lý tàu cá tồn đọng nhiều năm qua. Đây là cơ hội để các tàu cá chưa đăng ký của tỉnh được thực hiện đăng ký. "Việc đảm bảo 100% tàu cá được đăng ký, đăng kiểm nhằm quản lý tốt đội tàu cũng là một trong bốn nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 (dự kiến vào cuối quý II/2024). Vì vậy, các địa phương cần rà soát nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm", ông Mười nhấn mạnh.

Song song với việc tổng rà soát, các địa phương không được để xảy ra trường hợp tàu cá đóng mới, mua từ ngoài tỉnh mà không có văn bản chấp thuận, không có hồ sơ gốc.

Bài, ảnh: Ý THU



Giải pháp giữ chân cán bộ ở cơ sở

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. Chủ trương này đáp ứng nguyện vọng của cử tri, là giải pháp để giữ chân đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) được bố trí 14 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 11 người ở tổ dân phố. Trong số này, có đến 15 người có trình độ đại học. Bí thư Đảng ủy thị trấn La Hà Tô Ni Ta Sa cho biết, trong công việc thường ngày, cán bộ không chuyên trách luôn nêu cao tinh thần làm việc; sẵn sàng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với cán bộ chuyên trách. Ngoài giải quyết công việc hành chính được phân công phụ trách, đội ngũ cán bộ không chuyên trách tích cực gần gũi với phong trào ở cơ sở. Tuy vậy, thu nhập mỗi tháng của cán bộ không chuyên trách rất thấp, không đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống gia đình.

Nghị định số 33 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2023. Do vậy, việc ban hành Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không



Cán bộ văn phòng UBND phường Nguyễn Nghiêm (TX. Đức Phổ) xử lý công việc tại cơ quan.

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh là phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh, điều kiện thực tiễn địa phương, thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật và tình hình ngân sách của tỉnh. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố an tâm công tác. Theo quy định này, có 13 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gồm: Phó chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam; phó chủ tịch hội cựu chiến binh; phó chủ tịch hội phụ nữ; phó chủ tịch

hội nông dân; phó bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự; tổ chức - văn phòng đảng ủy; kiểm tra - tuyên giáo - dân vận; văn hóa, TD, TT, công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em; đài truyền thanh - quản lý nhà văn hóa; xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; giao thông - thủy lợi - khuyến nông - thú y cơ sở; thủ quỹ - văn thư - lưu trữ.

UBND tỉnh cũng đề xuất, ngoài mức phụ cấp theo mức khoán là 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng thì còn hưởng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo trình độ chuyên môn do tỉnh hỗ trợ là 0,84 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ đại học trở lên; hỗ trợ

0,6 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ cao đẳng; hỗ trợ 0,36 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ trung cấp. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngoài mức phụ cấp theo mức khoán là 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng thì còn hưởng mức phụ cấp 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ đại học trở lên; hỗ trợ 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ cao đẳng; hỗ trợ 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ trung cấp. Riêng người hoạt động không chuyên trách ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm,

phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì hưởng mức phụ cấp theo mức khoán là 2,0 mức lương cơ sở/người/tháng. Cùng với đó là hưởng mức phụ cấp 0,15 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ đại học trở lên; hỗ trợ 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ cao đẳng; hỗ trợ 0,05 mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ trung cấp.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.937/2.265 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí tối đa theo Nghị định 33 của Chính phủ. Trong đó, trình độ đại học trở lên là 969 người (50%); cao đẳng 242 người (12,5%); trung cấp 489 người (25,3%). Có 2.423/2.862 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được bố trí tối đa theo Nghị định 33 của Chính phủ (gồm 3 chức danh: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận). Trong đó, trình độ đại học 395 người (16,3%); cao đẳng 123 người (5,1%); trung cấp 539 người (22,2%). Thành phố Quảng Ngãi là địa phương có số lượng người hoạt động không chuyên trách cao nhất tỉnh với 262/290 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 417 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở 139 thôn, tổ dân phố.

Để đảm bảo thực hiện nghị quyết này, dự kiến tổng kinh phí chi trong 1 năm là trên 246,392 tỷ đồng (ngân sách trung ương 181,440 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 64,852 tỷ đồng). Trong đó, ngân sách chi trả 1 năm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên 100 tỷ đồng; ở thôn, tổ dân phố trên 111 tỷ đồng...

THANH THUẬN

Chính sách chăm sóc sức khỏe cho cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa

UBND tỉnh có tờ trình để nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi có hơn 1.500 người được công nhận là người hoạt động cách mạng

trước ngày 1/1/1945 (gọi là cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (gọi là cán bộ tiền khởi nghĩa). Hiện nay còn sống là 24 người, đây là lớp người làm nhiệm vụ cách mạng khi Đảng ta chưa có chính quyền, đã có nhiều cống hiến cho cách mạng, xã hội; nay tuổi đã cao, sức khỏe

yếu. Vì vậy, rất cần chính sách phù hợp để chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ công tác thăm khám, tư vấn sức khỏe tại nhà và cấp thuốc bổ định kỳ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa không quá 5 triệu đồng/lần, với tần suất 3 lần/người/năm. Hỗ trợ nghỉ dưỡng sức tại nhà đối với cán bộ lão thành cách

mạng là 12 triệu đồng/người/năm và cán bộ tiền khởi nghĩa là 8 triệu đồng/người/năm. Hỗ trợ thăm đau ốm khi điều trị nội trú tại bệnh viện đối với cán bộ lão thành cách mạng là 5 triệu đồng/người/năm và cán bộ tiền khởi nghĩa là 4 triệu đồng/người/năm, và không quá 2 lần/người/năm.

Chính sách này nhằm thể hiện trách nhiệm, sự trân

trọng và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự cống hiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; góp phần động viên tinh thần, vật chất, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh.

PV

Nhiều dự án chậm tiến độ

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp trong tỉnh, cử tri nhiều địa phương đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, mong được quan tâm giải quyết dứt điểm. Trong đó, có hai vấn đề bức xúc là một số dự án chậm tiến độ và việc quản lý khai thác khoáng sản, giá cát xây dựng còn nhiều bất cập.

Cử tri TP.Quảng Ngãi phản ánh, hiện nay trên địa bàn có nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thì công kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đơn cử như dự án đường Trường Chinh triển khai thực hiện 15 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tình trạng thì công kéo dài, nhiều đoạn đường bị đào xới, gây mất mỹ quan đô thị và khó khăn trong lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân khi qua lại trên tuyến đường này. Dự án đường Chu Văn An xây dựng nhiều năm vẫn chưa hoàn thành, nên chưa thể kết nối với các tuyến giao thông trong vùng.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị hiện nay trên địa bàn KKT Dung Quất có nhiều dự án xây dựng đường giao thông kéo dài nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Trong khi tại khu vực này phương tiện giao thông, nhất là xe tải công trình ngày càng gia tăng, gây mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông. Đơn cử như đường Tri Bình - Dung Quất sau nhiều năm thi công hiện vẫn còn một số vị trí chưa hoàn thành; đường Võ Văn Kiệt với 2 làn xe nhưng một số điểm chỉ thi công được 1 làn, làn còn lại chưa thi công do vướng mặt bằng. Cử tri mong muốn các cấp, các ngành sớm có biện pháp thúc đẩy tiến độ dự án, hoàn thiện các tuyến đường dở dang...

Cử tri TP.Quảng Ngãi và các huyện



Đường Chu Văn An (TP.Quảng Ngãi) thì công kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

ẢNH: THANH NHỊ

Năm 2023, giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh dao động từ 350 - 500 nghìn đồng/m³; đặc biệt ở TX.Đức Phổ và huyện Lý Sơn, giá cát có lúc hơn 600 nghìn đồng/m³. Tháng 8/2023, tỉnh đã cấp phép khai thác cho 3 mỏ cát.

Mỏ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành phản ánh, có nhiều dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp từ nguồn vốn ngoài ngân sách đã được cấp chủ trương đầu tư, được giao đất, cho thuê đất từ năm 2017 - 2018, nhưng vẫn chưa triển khai. Đơn cử, dự án Trồng rau củ quả ứng

dụng công nghệ cao tại xã Đức Minh (Mộ Đức), quy mô hơn 39ha, tổng mức đầu tư 87,6 tỷ đồng, do Công ty TNHH Sản xuất nông nghiệp sạch Việt Văn làm chủ đầu tư. Dự án được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2018, hứa hẹn sẽ tạo cú huyếch trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau khi triển khai cải tạo hơn 1ha đất để trồng thí điểm tỏi voi Nhật Bản và tỏi Lý Sơn, từ năm 2019 đến nay, toàn bộ diện tích đất còn lại của dự án bị bỏ hoang. Dự án Trang trại sinh thái trồng hợp Lệ Thủy (TP.Quảng Ngãi), do Công ty TNHH Nông lâm sản Lệ Thủy làm chủ đầu tư, quy mô gần 9,4ha, tổng mức đầu tư trên 20,7 tỷ đồng. Sau hơn 5 năm được cấp chủ trương đầu tư, hiện nay, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống.

Cử tri Nguyễn Văn Minh, ở xã Đức Minh kiến nghị, Nhà nước cần xử lý và thu hồi những dự án nhiều năm không triển khai, bỏ hoang, gây lãng phí đất đai. Trả lời kiến nghị của cử tri, chính quyền các địa phương và ngành chức năng cho rằng, các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp bị chậm tiến độ là vì nhà đầu tư gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Một số chủ đầu tư không có tiềm lực tài chính để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Có một vài dự án không phù hợp quy hoạch nên không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện. Theo Sở KH&ĐT, hiện toàn tỉnh có 13 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, với tổng mức đầu tư gần 731,5 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng 368ha đất bị chậm tiến độ.

T.NHI - M.HOA

Chăm lo cho người nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Bình Sơn đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo.

Giúp người nghèo an cư

Được ở trong ngôi nhà mới, chị Huỳnh Thị Tươi, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) xúc động nói, tôi mắc bệnh ung thư, chống bị tai nạn giao thông không còn sức lao động. Nếu không nhờ Mặt trận thị trấn kêu gọi hỗ trợ, gia đình tôi không biết đến bao giờ mới được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Bà Nguyễn Thị Lập (73 tuổi), ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ cũng rất vui mừng khi được hỗ trợ xây dựng nhà. Hoàn cảnh gia đình bà Lập rất khó khăn, bà ốm đau thường xuyên, lại phải nuôi con trai bị bệnh hiểm nghèo và cháu nội đang học lớp 5. Được sự quan tâm của địa phương, đặc biệt là sự sẻ chia của Hội đồng hương thị trấn đã giúp bà Lập xây dựng nhà mới thay cho ngôi nhà đã xuống cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam



Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Huỳnh Thị Tươi.

thị trấn Châu Ổ Đặng Văn Phát cho biết, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã kết nối, vận động xây dựng 7 ngôi nhà cho người nghèo, với tổng trị giá 350 triệu đồng. Trong đó, có 4 ngôi nhà do Hội đồng hương thị trấn hỗ trợ. Một trong những cách làm hiệu quả là huy động nguồn lực từ những người con xa quê, thành đạt cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Kết nối tình quê

Với tên gọi "Kết nối tình quê", huyện Bình Sơn đã tăng cường kết nối, tạo mối quan hệ khắn khít giữa những người con xa quê với người dân ở quê hương; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Đến nay, có 8/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện ra mắt mô hình "Kết nối tình quê" cấp xã và đã vận động được gần 1 tỷ đồng. Riêng cấp huyện, ngay khi ra mắt mô hình "Kết nối tình quê" đã huy động trên 3,2 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ

hộ nghèo xây mới 20 nhà đại đoàn kết, 20 suất sinh kế, 20 suất học tập, hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất và các hộ chính sách thuộc diện nghèo, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Lê Văn Thành cho biết, để hoạt động chăm lo cho người nghèo mang ý nghĩa thiết thực và đạt hiệu quả cao, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với các ngành rà soát, nắm danh sách, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội, tập trung trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Huyện Bình Sơn phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm 464 hộ nghèo, còn lại 1.346 hộ nghèo, tỷ lệ 2,14%. Đến cuối năm 2025 giảm 425 hộ nghèo, còn 921 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,29%. Đồng thời, giảm nhanh số hộ cận nghèo, tạo sinh kế để có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: SA HUYNH

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ

Năm 2023, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã để lại dấu ấn đẹp bằng những công trình, phần việc ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động tình nguyện như: Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, xuân yêu thương... các cơ sở đoàn đã phát huy vai trò sáng tạo, xung kích, tinh nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới", đoàn viên, thanh niên đã tham gia làm đường bê tông nông thôn, tuyến đường điện năng lượng mặt trời "Thắp sáng đường quê" tại xã Trà Thủy (Trà Bồng), trị giá 150 triệu đồng; xây dựng đường điện năng lượng mặt trời tại xã Bình Chương (Bình Sơn) với kinh phí 40 triệu đồng; xây dựng 5km đường giao thông nông thôn, kinh phí hơn 800 triệu đồng.

Các cơ sở đoàn đã ra quân thực hiện 83 công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới (NTM), với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng NTM gắn với "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023, với nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, tổng kinh phí



Tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.



Đoàn viên, thanh niên huyện Trà Bồng phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện.

thực hiện các công trình, phần việc trị giá 3,4 tỷ đồng...

Hoạt động hiến máu tình nguyện được tuổi trẻ trong

tỉnh triển khai hiệu quả, thu được hơn 13,1 nghìn đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã xây dựng 19 nhà nhân ái với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; xây dựng 15 tuyến phố văn minh đô thị với tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn"...

Với chủ đề năm 2023 là năm "Chuyển đổi số (CDS) trong công tác đoàn thanh niên", các cơ sở đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về CDS. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ra quân phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng "Số tay đảng viên

điện tử". Đoàn viên, thanh niên ở các địa phương tích cực tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thực hiện CDS của tỉnh.

Tỉnh đoàn đã triển khai App Thanh niên Việt Nam, bản đồ số hóa địa chỉ đỏ, ứng dụng điểm danh trực tuyến... Đồng thời, tổ chức "Hội thi tìm hiểu, truyền thông về CDS với chủ đề "Thanh niên Quảng Ngãi tiên phong CDS năm 2023"; "Diễn đàn tuổi trẻ Quảng Ngãi với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số"...

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa nhận định, các cơ sở đoàn đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu công tác năm. Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành được đổi mới, thể hiện tinh thần xung kích, tinh nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc CDS. Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng NTM, đô thị văn minh tạo được hiệu ứng tích cực, mang lại hiệu quả cao. Qua các chương trình, hoạt động đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ Quảng Ngãi, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Lan tỏa yêu thương

Bằng tấm lòng nhân ái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Minh (Bình Sơn) Phạm Thị Thanh Thảo (39 tuổi) đã trở thành cầu nối trong việc giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong cuộc sống.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", chị Phạm Thị Thanh Thảo bảo thế khi trao đổi với chúng tôi về công tác thiện nguyện. Chị Thảo cho biết, nhận thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng một mình tôi thì không thể giúp đỡ được. Do đó, sau khi được tin nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, tôi nỗ lực kết nối những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ những hoàn cảnh ốm đau, không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

Trước khi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, chị Thảo đều đến tận nơi xác minh, rồi đăng hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ. Nhờ đó, chị đã kết nối được nhiều bạn bè, người thân, những người xa quê chung tay sẻ chia yêu thương.



Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Minh (Bình Sơn) Phạm Thị Thanh Thảo luôn nhiệt tình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Theo chị Thảo, làm thiện nguyện chỉ bằng cái tâm thôi thì chưa đủ, phải công khai, minh bạch mọi nguồn thu, chi, để không phụ tấm lòng và niềm tin mà các nhà hảo tâm đã gửi

gắm. "Chi cần một thiếu sót nhỏ sẽ đánh mất niềm tin và sự tin tưởng của mọi người, ảnh hưởng đến các hoàn cảnh cần giúp đỡ. Do đó, tôi luôn cẩn thận ghi chép, cập nhật thông

tin minh bạch, rõ ràng. Khi kêu gọi cho một hoàn cảnh nào đó, tôi không ngại vất vả, chỉ mong có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay tiếp sức cho các hoàn cảnh vượt qua khó khăn", chị Thảo bộc bạch.

Anh Phạm Đức Linh, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, là một trong những hoàn cảnh được chị Thảo kêu gọi giúp đỡ kinh phí chữa bệnh. "Tôi mổ còi cha từ nhỏ, mẹ ốm đau triền miên, bản thân tôi thì bị suy thận, nên hoàn cảnh rất khó khăn. Nhờ có chị Thảo kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 40 triệu đồng, mà tôi có chi phí chữa bệnh và có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh", anh Linh chia sẻ.

Ngoài làm cầu nối trao gửi yêu thương, vào những ngày râm và mùng 1 âm lịch, chị Thảo còn đứng ra kết nối nhà hảo tâm và huy động chị em phụ nữ cùng chung tay nấu cháo, cơm chay để tặng cho các cụ già neo đơn và các hoàn cảnh ốm đau. Bình quân mỗi

tháng, chương trình bếp chay của chị Thảo tặng hơn 1.600 suất cháo và cơm chay, với trị giá hơn 8 triệu đồng. Đến nay, sau gần 3 năm gắn bó với hành trình nhân ái, chị Thảo đã kết nối và kêu gọi được khoảng 450 triệu đồng, giúp đỡ cho hàng chục trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị còn kết nối cùng các câu lạc bộ thiện nguyện trao khoảng 1.000 suất quà cho các cụ già neo đơn, ốm đau ở địa phương.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Sơn Trương Quang Minh nhận xét, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Minh Phạm Thị Thanh Thảo là cán bộ hội tận tâm, trách nhiệm, luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác và các hoạt động phong trào của hội. Chị Thảo đã kêu gọi, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh yếu thế, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Việc làm của chị Thảo đã lan tỏa yêu thương trong cuộc sống.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU

Vun đắp tình quân dân

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ở khu vực biên giới biển.

Bữa ăn yêu thương

Mỗi tháng một lần, Nhà văn hóa tổ dân phố Thạch By 2, phường Phố Thạnh (TX.Đức Phổ) lại nhộn nhịp, bởi chương trình "Nói cháo tình thương" do Chi hội Phụ nữ tổ chức. Lần nào cũng vậy, chương trình luôn nhận được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh. Để có bữa ăn sáng dành cho những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, người neo đơn, từ chiếu hòm trước, mọi người đã có mặt tại nhà văn hóa để sơ chế nguyên liệu và sáng sớm hôm sau cùng đến nấu, phân chia từng suất ăn. Trung bình mỗi chương trình có gần 200 suất ăn sáng được các chiến sĩ biên phòng mang đến tận nhà những gia đình cần giúp đỡ.

Bên cạnh đó, Chi đoàn Đồn Biên phòng Sa Huỳnh còn cử cán bộ, chiến sĩ cùng với Đoàn phường Phố Thạnh tổ chức



Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng với phụ nữ địa phương tổ chức nấu ăn và mang bữa sáng cho người già yếu.

"Bữa cơm yêu thương" tại hộ gia đình có công với cách mạng là ông Võ Tiêm. Đoàn viên, thanh niên và BĐBP cùng đi chợ, chế biến và tổ chức bữa ăn, mang đến cho gia đình ông Võ Tiêm không khí ấm áp nghĩa tình. Đại úy Lê Quang Đạo - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Sa Huỳnh chia sẻ, cùng chung tay thực hiện hoạt

động an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân là một trong những nhiệm vụ của người lính biên phòng. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân thêm bền chặt.

Đón học sinh vào thăm doanh trại

Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân

dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 65 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được các cơ quan, đơn vị quân đội tổ chức với nhiều hình thức sinh động, thiết thực. Mới đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ phối hợp với Trường Tiểu học Phố An (xã

Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) tổ chức cho giáo viên và hơn 100 học sinh (HS) khối lớp 5 đến tham quan doanh trại đóng tại địa phương. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng với giáo viên, HS đã ôn lại truyền thống về vang của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng BĐBP. Cùng với đó, giáo viên và HS tham quan các mô hình tăng gia của bộ đội như vườn rau, ao cá, vườn thuốc nam, chuồng trại chăn nuôi. Bộ đội còn hướng dẫn cho HS trải nghiệm công tác nội vụ như xếp, gấp chăn màn, thực hiện chế độ giờ giấc hàng ngày...

Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ chia sẻ, cùng với những bài học lịch sử mà HS được học ở trường, vào những dịp kỷ niệm ngày truyền thống của quân đội, chúng tôi mong muốn các em HS được tham quan thực tế, trải nghiệm nơi bộ đội đóng quân để các em hào hứng hơn trong học tập. Hơn nữa, đơn vị đóng quân tại địa bàn khu dân cư nên việc mở cửa đón HS, người dân vào tham quan, thăm hỏi là rất cần thiết, qua đó tạo sự gần gũi, xây đắp tình đoàn kết quân dân.

Bài, ảnh: X.Thiên

Phát triển mô hình kinh tế tổng hợp

Vợ chồng ông Trần Quang Thắng (49 tuổi), ở thôn Chú Tượng, xã Đức Hiệp (Mô Đức) đã triển khai thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phát huy hiệu quả đất đai sản có, vợ chồng ông Trần Quang Thắng tìm hướng phát triển mô hình kinh tế phù hợp. Cách đây 5 năm, ông Thắng trồng cau để tạo cảnh quan trong khu vườn, nhờ đó gia đình có thêm nguồn thu nhập. Sau khi tìm hiểu qua báo chí và mạng xã hội, ông Thắng nhận thấy mô hình nuôi ốc bươu đen có nhiều tiềm năng phát triển. Vì vậy, đầu năm 2023, vợ chồng ông đào hai hồ nuôi ốc với diện tích 320m². Ban đầu, vợ chồng ông mua 15 nghìn con ốc giống từ Đà Nẵng về nuôi, nhưng phần lớn ốc bị sốc nước, thiệt hại nhiều. Không ngại khó khăn, thử thách, vợ chồng ông Thắng tìm hiểu, mua ốc giống từ các hồ nuôi trên địa bàn tỉnh về nuôi. Nhờ quen với môi trường, nên số ốc này thích nghi với hồ nuôi, sinh trưởng và phát triển ổn định. "Chúng tôi vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm để xử lý. Khi biết chúng tôi muốn thực hiện mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, nhất là hội nông dân xã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ về kỹ thuật nuôi. Sau 6 tháng nuôi ốc bươu đen, chúng tôi có thể lựa chọn ốc đạt tiêu chuẩn để thu hoạch", ông Thắng cho hay.



Ông Trần Quang Thắng (giữa) giới thiệu về ốc bươu đen nuôi trong hồ của gia đình.

Ốc bươu đen là loài sống ở vùng nước sạch, nguồn thức ăn chính của ốc gồm bèo tai tượng, các loại bầu, bí, mướp. Thịt ốc bươu đen giòn, ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn nên được khách hàng ưa chuộng. Vừa qua, ông Thắng bán ốc bươu đen với giá 90 nghìn đồng/kg. Lượng ốc do ông Thắng thu hoạch không đủ cung ứng cho người dân và các quán ăn ở địa phương.

Sau một thời gian, vợ chồng ông Thắng đã nắm chắc kỹ thuật, làm chủ được nguồn ốc giống trong hồ nuôi của gia đình. Với diện tích hai hồ nuôi, vợ chồng ông phát triển lượng ốc nuôi lên đến 50 nghìn con. Tận dụng diện tích trồng trên mặt hồ, vợ chồng ông làm giàn trồng các loại bầu, bí... để che mát và có nguồn thức ăn cho ốc. Từ khoảng

đất thừa sau khi đào hồ nuôi ốc, vợ chồng ông đắp nền cao để làm chuồng trại nuôi heo, gà, vịt. Hiện nay, vợ chồng ông nuôi 100 con gà, 1.000 con vịt lấy trứng, 8 con heo nái và 25 con heo thịt. Để đảm bảo cho đàn vật nuôi trong mùa mưa lũ, vợ chồng ông làm sân và cầu thang lắp ráp để chủ động đưa đàn vật nuôi lên cao khi có lũ, làm bề lọc để có nước sạch cho heo uống. Từ mô hình của vợ chồng ông Thắng, các hộ dân ở địa phương đã học hỏi, nhân rộng để phát triển kinh tế gia đình. Việc phát triển tập trung các mô hình kinh tế nông nghiệp không chỉ giúp họ trồng, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, mà còn góp phần hình thành khu vực liên kết sản xuất, tiêu thụ ở vùng nông thôn.

Bài, ảnh: HUỖNH THẢO

Đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 1501/UBND-KTTH ngày 7/4/2023 của UBND tỉnh. Đối với các chủ đầu tư chưa thu hồi dứt điểm nợ quá hạn, giao Sở Nội vụ tổng hợp vào nội dung tiêu chí đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023 đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo và gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thực hiện thu hồi nợ tạm ứng quá hạn theo 4 nhóm dự án.

Đối với nhóm 1 (dự án do ban quản lý dự án, chủ

đầu tư giải thể) và nhóm 2 (dự án do đình hoãn, không thực hiện), giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thu hồi dứt điểm nợ tạm ứng quá hạn trước ngày 1/4/2024. Đối với nhóm 3 (dự án do nhà thầu không còn hoạt động), giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan thi hành án để có biện pháp thu hồi nợ theo quy định của pháp luật, xác định thời hạn thi hành án, đảm bảo xử lý dứt điểm trước ngày 1/7/2024. Đối với nhóm 4 (dự án do vướng bởi thường và các nguyên nhân khác), chỉ đạo thực hiện theo tình hình thực tiễn từng nhóm tồn tại, đảm bảo các mốc thời gian xử lý dứt điểm.

Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi) kết quả thực hiện hàng quý trong năm 2024. Tăng cường chất lượng công tác tham mưu xử lý, báo cáo kết quả thực hiện; trường hợp báo cáo chậm trễ làm ảnh hưởng đến chỉ đạo chung thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

M.ANH

Trong nước - Thế giới:

Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tăng cao

Trường ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) Trần Bích Ngọc cho hay, từ đầu năm đến ngày 3/12, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đạt trên 1,4 triệu tấn hàng hóa, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số đó, tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, có hơn 43,4 nghìn phương tiện xuất nhập cảnh vận chuyển hơn 706,6 nghìn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (nhập khẩu đạt 510,898 nghìn tấn, xuất khẩu

đạt 195,745 nghìn tấn), tăng 29,2% so cùng kỳ 2022, bình quân đạt 2.488 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Tại lối mở Km3+4 Hải Yên, có 40,733 nghìn phương tiện chở 685,775 nghìn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (bình quân đạt 124 phương tiện/ngày, 2.084 tấn/ngày) tăng 175,8% so cùng kỳ 2022.

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy sản đông lạnh, hạt khô...

Theo vietnamplus.vn

Chính phủ Anh công bố biện pháp giảm lượng lao động nhập cư

Ngày 4/12, Chính phủ Anh công bố một loạt biện pháp nhằm giảm lượng lao động nhập cư, với mức độ cao kỷ lục. Đây là một trong những chủ đề chính trong chiến dịch tổng tuyển cử vào năm tới.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly cho biết Bộ Nội vụ đặt mục tiêu trong những năm tới, số lao động nhập cư ròng đến Anh ít hơn 300 nghìn người so với số lao động người Anh ra nước ngoài làm việc.

Năm 2022, số lao động nhập cảnh Anh nhiều hơn 745 nghìn người so với số lao động người Anh ra nước ngoài làm việc. Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2024, lao động nước ngoài làm nghề muốn có thị thực vào Anh phải có việc làm với mức thu nhập tối thiểu 38,7 nghìn bảng (48.860 USD), tăng so với mức 26,2 nghìn bảng (33,112 nghìn USD) theo quy định hiện nay.

Theo vietnamplus.vn

Thông báo

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Hoàng Quân

Văn phòng Luật sư Hoàng Quân được Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cấp Đăng ký hoạt động số: 34010058/TP/ĐKHHĐ, ngày 16/11/2023.

Trụ sở Văn phòng đặt tại địa chỉ: Khu dân cư Điện Viên, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Email: luatsuhuong1994@gmail.com.

Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn pháp luật; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Văn phòng hoạt động dưới sự điều hành của Trưởng Văn phòng luật sư: Trịnh Văn Hương. Địa chỉ: Khu dân cư Điện Viên, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Di động số: 0379.978.079.

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 16559TP/LS-CCHN, do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2019. Thẻ luật sư số: 14324/LS, do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 17/5/2019.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Lô đất số 10A khu DC5 thuộc KDC Vườn Hùng, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. **Diện tích:** 246,2m²; **giá khởi điểm:** 900.000.000 đồng; **tiền đặt trước:** 180 triệu đồng.

Đăng ký: Đến 16 giờ 45 phút, ngày 19/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn.

Đấu giá: Ngày 22/12/2023 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn hoặc Trung tâm, điện thoại: 0255.3837266.

PETROVIETNAM BSR

SẢN PHẨM HẠT NHỰA PP
F3030, T3045, T3050, I3085 VÀ I3150.

MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN - 208 HÙNG VƯƠNG, TP. QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TEL: (+84) 255 3825 825 FAX: (+84) 255 3825 826 WWW.BSR.COM.VN

Vietcombank
CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3632333; 0255.3632212

Đơn vị tài trợ kinh phí mua bảo phát hành đến 80 hội viên Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

COCOLAND
RIVER BEACH RESORT & SPA
THU XÁ - VIỆT NAM

PHU ĐIỀN
Gạch Tuynê, Ngói, Gốm Xi & Gạch Block

Đơn vị tài trợ mua bảo phát hành đến cán bộ theo dõi công tác Tuyên giáo kiêm Văn phòng Đảng ủy của 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

VietinBank

Địa chỉ: 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3822599 - Fax: 0255.3822679

Đơn vị tài trợ kinh phí mua bảo phát hành đến 80 hội viên Hội Từ yêu nước tỉnh Quảng Ngãi